

## FAQ

### คำถาม-คำตอบ การสกัด การจำหน่าย กัญชา กัญชง ภายหลังปลดล็อก กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติด

**Q.** การปลูก ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่

**A.** ไม่ต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่ขอให้ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Application “ปลูกกัญ” หรือ <https://plookganja.fda.moph.go.th/> ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้น

**Q.** การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมทั้งการนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อใช้เฉพาะตัว กระทำได้หรือไม่

**A.** ก. การนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) :  
ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชา กัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง ทั้งในกรณีเพื่อการพาณิชย์และเพื่อใช้เฉพาะตัว ยกเว้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อการศึกษา และการนำเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ข. การนำเข้าส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง (ยกเว้น เมล็ดพันธุ์) :  
ห้ามการนำเข้าพืชกัญชา กัญชง ทั้งในกรณีเพื่อการพาณิชย์และเพื่อใช้เฉพาะตัว ยกเว้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นพืชกัญชา กัญชง ของหน่วยงานรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย

ค. การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ :  
ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

**Q.** การสกัดพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่

**A.** การสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด ต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด โดยผลผลิตสารสกัดที่ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %w/w จะได้รับการยกเว้นไม่เป็ดยาเสพติดให้โทษ

ส่วนที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 %w/w จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

**Q.** การจำหน่าย ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด หรือไม่

**A.** การจำหน่ายส่วนของพืช ไม่ต้องขอรับอนุญาตใดๆ เว้นแต่จำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องขอรับใบอนุญาต  
การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าและกิ่งพันธุ์ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
การจำหน่ายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด  
- กรณีเป็นสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %w/w ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ  
- กรณีสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 %w/w ต้องมีใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น

**Q.** สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงอย่างไร

**A.** ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกัญชา/ กัญชง ที่ผลิตและบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตและกำกับดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างเข้มงวดทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด ตั้งแต่การพิจารณาชื่ออาหาร สูตรส่วนประกอบ ผลวิเคราะห์สาร THC จุลินทรีย์ก่อโรค และฉลากอาหารที่ต้องแสดง คำว่า “กัญชา” หรือ “ส่วนของกัญชา” หรือ “กัญชง” หรือ “ส่วนของกัญชง” รวมถึงการแสดงคำเตือนและคำแนะนำการบริโภคอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่นอกเหนือจากการแสดงข้อความปกติบนฉลากอาหาร ได้แก่ ส่วนประกอบ เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ หมดอายุ/ ควรบริโภคก่อน/ ผลิต การเก็บรักษา (ถ้ามี)